

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๓๖ ๓๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกแห่ง

สืบเนื่องจากหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค ๐๔๒๑.๗/ว๑๑๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ กรณีครุภัณฑ์ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด หากไม่มีราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ และรายการครุภัณฑ์ที่เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด สำหรับรายการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทสินค้าและบริการและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดไว้ในครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (shopping List) หรือคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ให้กำหนดใหม่ มีการจัดซื้อที่ไม่ตรงตามรายการที่ได้รับครุภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไม่ตรงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนจัดซื้อตรงตามรายละเอียดดังกล่าว จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกแห่ง ควบคุม กำกับ ดูแล และแจ้งให้หน่วยผู้ใช้ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับราคาและรายการที่ได้รับจัดสรร เช่น ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้านให้เลือกซื้อภายในกรอบรายการครุภัณฑ์ดนตรีเท่านั้น โดยให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายของทางราชการเกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ จิตยวงษ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๑๗๔๗ ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๒๐

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๙๑๘๕